

Số: /TTr-STP

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THẺ LỆ CUỘC THI VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021”

Kính gửi: Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh -
Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2032/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”.

Theo đó xác định nội dung thi là Pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự; dân sự; lao động; giao thông; phòng, chống dịch bệnh; Biển đảo Việt Nam; phòng, chống tham nhũng; an toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú, Luật Thanh niên.

Tuy nhiên do thời gian tổ chức Cuộc thi trùng với thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bầu cử đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi kiến nghị Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi chấp thuận cho Sở Tư pháp bổ sung các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào nội dung thi của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trong dự thảo Thẻ lệ Cuộc thi.

Để chuẩn bị tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thẻ lệ Cuộc thi và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 519/STP-XDPBPL gửi các thành viên Ban Tổ chức đề nghị góp ý. Đa số các ý kiến đều thống nhất với dự thảo.

Về các ý kiến góp ý, Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu như sau:

1. Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị chỉnh sửa từ “kế hoạch” thành từ “văn bản” và bổ sung “đơn vị trực thuộc” vào đối tượng phát động tham gia thi sau “các trường trung học phổ thông” trong nhiệm vụ của thành viên Ban Tổ chức là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại khoản 4 Điều 1 của dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ; Sở Tư pháp tiếp thu, hoàn chỉnh.

2. Ý kiến của Thanh tra tỉnh

Đề nghị bổ sung nội dung thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cả 06 đợt của Cuộc thi. Về nội dung này, Sở Tư pháp giải trình như sau: Do đối tượng chủ yếu tham gia Cuộc thi là học sinh, sinh viên và người dân nên nội dung thi chú trọng các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mặt khác nội dung của Cuộc thi với 12 lĩnh vực pháp luật nên cần có sự sắp xếp phù hợp để đảm bảo đủ tất cả các lĩnh vực, do đó, Sở Tư pháp giữ nguyên dự thảo Thẻ lệ Cuộc thi.

3. Ý kiến của Sở Nội vụ

a) Đề nghị nêu rõ mỗi đơn vị biên soạn cụ thể bao nhiêu câu hỏi, nội dung này Sở Tư pháp sẽ tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân công cụ thể trong Quyết định thành lập Tổ biên soạn câu hỏi – đáp án Cuộc thi.

b) Đề nghị Sở Tư pháp lưu ý về thời gian tổ chức Cuộc thi cho phù hợp. Về nội dung này, Sở Tư pháp giải trình như sau: Cuộc thi được thực hiện bằng hình thức trực tuyến nên không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, đơn vị. Mặt khác, Sở Tư pháp tham mưu tổ chức Cuộc thi sớm và đưa pháp luật về bầu cử vào nội dung thi đợt 1 nhằm thực hiện tuyên truyền pháp luật về bầu cử đến cử tri phục vụ cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Vì vậy, Sở Tư pháp giữ nguyên như dự thảo Thẻ lệ về thời gian bắt đầu tổ chức Cuộc thi là ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Sở Tư pháp đã tổng hợp, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo, kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành./.(kèm theo dự thảo Kế hoạch)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ STP;
- Lưu: VT, XDPBPL.

(Hòa-CTTT)

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Xuân Đào